
Góðan daginn,

Fjölskylda mÍn hefur gert út árlega til grásleppuveiða sl. 80 ár. Langafi minn hóf þessar veiðar Í 
fjölskyldunni og tók ég við af afa mínum fyrir tæpum 10 árum og stunda þessar veiðar árlega með 
föður mínum. Þegar ég segi að fjölskylda mín hafi stundað þessar veiðar óslitið í 80 ár þá er það ekki 
alveg rétt. Vegna ákvörðunar ráðherra þá var engin grásleppuveiði hjá fjölskyldunni árið 2020. Við 
teljum að þarna hafi ráðherra skapað hættulegt fordæmi með því að leyfa einu svæði að klára allan 
ráðlagðan kvóta og láta hina sitja upp með sokkin kostnað á veiðarfærum og fleiru. Þetta hættulega 
fordæmi gerir öllum öðrum en þeim sem hefja veiðar fyrst á vertíðinni ókleift að stunda veiðar. Kerfið 
sem hefur verið notað undanfarin ár er algjörlega búið að ganga sér til húðar. Það er að mati 
undirritaðra nauðsynlegt að gera á því breytingar. Ekki er hægt að fjárfesta í veiðarfærum, skipuleggja 
vertíðina með tilliti til annarrar vinnu, með þessari óvissu sem ráðherra bauð upp á.

Við feðgar höfum áður lagt inn umsögn á þessu máli og því má segja að það að reifa þá kosti að taka 
upp aflamark sé endurtekning. Þetta eru þeir kostir sem við teljum við að breyta í aflamark.

• Núverandi kerfi hefur skapað gríðarlega óvissu á hverju ári fyrir þær útgerðir sem hafa tekið 
þátt í veiðunum.

• Grásleppuveiðar eru áhættusöm atvinnugrein sem er gríðarlega háð veðri og vindum.
• Til að auka á flækjustig veiðanna hefur óvissa með fjölda daga, veiða áður en veiðitímabil

hefst.
• Núverandi kerfi gefur embættismönnum og stofnunum of mikið pólitískt vald og skapar 

gríðarlega ógagnsæja stjórnsýslu

• Skrýtið er að hafa einungis grásleppu eina undanþegna frá varanlegum aflaheimildum

• Að breyta í aflamark myndi lágmarka þá ókosti sem nefndir hafa verið hér að ofan, óvissu 
(bæði með verð og fjölda veiðidaga), umhverfi (eyðilegging á netum þar sem ekki er hægt að 
taka upp net vegna samkeppni um staði).

Virðingarfyllst,

Jens Guðbjörnsson, Guðbjörn Jensson.


